

## **XÃ HỒNG LIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN TQ NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Sáng ngày 23/02/2023, UBND xã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã tổ chức Hội Nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí BCH Đảng bộ; trưởng, phó Mặt trận các đoàn thể; các ngành UBND xã; Tập thể Ban công an; đội dân phòng; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT các thôn cùng tham dự.

Năm 2022, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển với nhiều nội dung, hình thức và mô hình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương thu hút được sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT được tăng cường và đổi mới, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Trong năm, các ngành đã chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Các ngành, đoàn thể đã triển khai sâu rộng các mô hình mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”; đồng thời, lồng ghép triển khai chương trình công tác hội, đoàn thể với tuyên truyền pháp luật.

Trong năm qua, các hội, đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, nông dân, đoàn thanh niên đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho trên 2.000 lượt hội viên. Cùng với đó, Công an và văn hóa thông tin xã đã phối hợp tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến Nhân dân về tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, hướng dẫn Nhân dân cách thức chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cung cấp những thông tin quan trọng cho lực lượng Công an.

Triển khai kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, xã xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự. Các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng nòng cốt và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND xã đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

